

**BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG**

Số: 210 /QLTT-KSCLHH

V/v tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương về bảo đảm an toàn thực phẩm, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm của lực lượng Quản lý thị trường đã có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tình trạng mất an toàn thực phẩm vẫn đang diễn biến phức tạp, là một nguy cơ nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, an toàn sinh mạng của mỗi người và sự phát triển của đất nước. Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc rượu gây tử vong, điển hình là vụ việc xảy ra tại tỉnh Lai Châu; dịch cúm gia cầm đang bùng phát tại Trung Quốc gây nguy cơ xâm nhập virus cúm A H7N9 qua việc nhập lậu, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm vào Việt Nam. Để tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường đề nghị Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai một số nội dung sau:

1. Nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và Quyết định số 2650/QĐ-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

2. Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, lập cơ sở dữ liệu các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh phân phối bán buôn, bán lẻ thực phẩm để phục vụ việc kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Chú trọng kiểm tra các mặt hàng thuộc nhóm ngành hàng Bộ Công Thương quản lý như: rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột và các mặt hàng thực phẩm khác. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các kho tàng, bến bãi, điểm tập kết phát luồng hàng hoá, các tuyến đường giao thông trọng điểm trên địa bàn để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển thực phẩm nhập lậu, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Tập trung kiểm tra giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; hoá đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá; việc thực hiện các quy định về chất

lượng hàng hoá, chứng nhận, công bố hợp quy; việc thực hiện các quy định về nhãn hàng hoá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

- Đối với mặt hàng gia cầm và sản phẩm gia cầm, Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố đặc biệt là các tỉnh biên giới phía Bắc như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng... các tỉnh trên các tuyến vận chuyển như Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ... chú trọng phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn như Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Công an, Thú y, Y tế... tổ chức giám sát chặt chẽ các kho, bãi, điểm tập kết, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm, kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch... nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định, góp phần ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm virus cúm gia cầm A H7N9 và các chủng cúm gia cầm khác vào Việt Nam.

- Đối với mặt hàng rượu, các Chi cục thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình kinh doanh, tiêu thụ rượu và các cơ sở sản xuất, phân phối, bán buôn, bán lẻ mặt hàng rượu trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu, đặc biệt chú trọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh nấu rượu thủ công. Kiểm tra và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi sản xuất rượu giả, sử dụng cồn công nghiệp, các nguyên liệu, hương liệu không được phép sử dụng, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm để pha chế rượu nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng, góp phần ngăn chặn các vụ ngộ độc rượu diễn ra trên địa bàn.

3. Trong quá trình kiểm tra cần kết hợp tuyên truyền trực tiếp đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa và bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm và công bố công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin đại chúng trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền về an toàn thực phẩm; thông tin, tuyên truyền khách quan, trung thực, kịp thời các quy định về an toàn thực phẩm.

4. Tiếp tục thực hiện báo cáo chuyên đề hàng tháng về kết quả kiểm tra và xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo 02 biểu mẫu gửi kèm tại công văn số 426/QLTT-KSCLHH ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Cục Quản lý thị trường và bổ sung các vụ việc điển hình trong tháng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (để b/c);
- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Sở Công thương các tỉnh, Tp (để p/h chỉ đạo);
- Lưu VT, KSCLHH (02).



Chu Thị Thu Hương